

วข.นค.๕.๔-๐๙



วข.นค.๕.๑-๐๙

วข.นค.๕.๑-๐๖

วข.นค.๕.๑-๐๗

รายงานการวิจัยประเมินผล

เรื่อง

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ของพระนิสิต ประจำปี 2555

บุญส่ง สิ้นธุ์นอก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตหนองคาย

2555

เรื่อง : การประเมินโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานพระนิสิต ประจำปีการศึกษา
2555

ผู้วิจัย: นายบุญส่ง ดินรุ่มนอก

ปีที่วิจัย: 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยประเมินผลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ประจำปี 2555 ในด้านปัจจัยสนับสนุน โดยโครงการอบรม ด้านจัดการ โครงการ ด้านพระนิสิต ด้านพระวิปัสสนาจารย์ และด้านผลที่เกิดจากการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ที่เข้าฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน จำนวน 240 รูป และมีนิสิตภาคพิเศษ 116 รูป การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือกำหนดเอา นิสิตทั้งหมดที่เข้าอบรม ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ตำบลคำบกกหวาน อำเภอ เมือง จังหวัดหนองคาย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (\bar{X}) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test การคำนวณใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการวิจัย

1. ด้านปัจจัยสนับสนุน นิสิตภาคปกติภาคพิเศษมีความคิดเห็นว่า ปัจจัยสนับสนุนในการฝึกอบรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อก็อยู่ในภาพรวมเช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับปัจจัยในการสนับสนุน แตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ .05

2. ด้านบริหารจัดการ โครงการ โดยภาพรวมนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษมีความคิดเห็นแตกต่างกัน คือ ในด้านนี้ นิสิตภาคปกติโดยภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนิสิตภาคพิเศษ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตทั้งกลุ่ม โดยภาพรวม แตกต่างอย่าง ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ .05

3. ด้านการปฏิบัติคนของพระนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคพิเศษ มีความคิดเห็น โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ .05

4. ด้านการปฏิบัติงานของพระวิปัสสนาจารย์ นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ มีความคิดเห็น โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตทั้งสองกลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ .05

5. ด้านผลกระทบที่เกิดจากการฝึกอบรมวิปัสสนากับมัชฌิมา นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ เปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตทั้งสองกลุ่ม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ .05

6. ด้านปัจจัยทั้ง 5 ด้าน นิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ มีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตทั้งสองกลุ่ม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ณ.05